

สรรหาเลขาธิการกสทช.สื่อเคเบิลวง

กรุงเทพธุรกิจ ● บอร์ดกสทช. ยืนยันไม่ส่งตัวแทนเข้าตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเลขาธิการกสทช. ทั้ง 9 คน ตามที่ประธานกสทช.ขอ เหตุไม่เห็นว่าในกระบวนการสรรหาภายใต้อำนาจประธานกสทช.ตั้งแต่แรก พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หารายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการสรรหาเลขาธิการกสทช.หลังจากมีผู้สมัครเข้ามาจำนวน 9 คน ว่า เรื่องนี้ต้องถามไปที่นายแพทย์สรน บุญไพบัยพฤกษ์ ประธานกสทช.เนื่องจากตนเองและกรรมการกสทช.อีก 2 คนคือ นางสาวพิรงรอง รามสูต กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ และนายศุภชัย คุภชลาศัย กสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้เห็นด้วยกับอำนาจการสรรหาโดยประธานกสทช.

แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ผ่านคณะกรรมการกสทช.ตั้งแต่แรก และได้มีการออกหนังสือแถลงการณ์ถึงความชัดเจนและเหตุผลที่ไม่สนับสนุนไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนนายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กสทช. ด้านโทรคมนาคม ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งหลังจากประธานกสทช.ตัดสินใจไปแล้ว ก็ต้องรอดูว่าจะตัดสินใจอย่างไร ขณะที่คาดว่ากรรมการที่เหลืออีก 2 คน คือนายต่อพงศ์ เสลานนท์ กสทช.ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และพล.ต.อ. อดุลย์ เพราะสุนทร กรรมการด้านกฎหมาย เห็นด้วยกับประธานและส่งกรรมการเข้าร่วมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเลขาธิการกสทช. ดังนั้น ล่าสุด เมื่อประธานกสทช.ได้มีการขอให้คณะกรรมการกสทช.ส่งรายชื่อ

ตัวแทนของกรรมการแต่ละท่านเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเลขาธิการกสทช. ทั้ง 9 คน ตนเองและกรรมการอีก 2 คน จึงไม่สามารถส่งรายชื่อให้ประธานกสทช.ตามที่ร้องขอได้ พลอากาศโท ธนพันธุ์ หากกรรมการส่งรายชื่อไปให้ ก็เท่ากับเห็นด้วยกับสิ่งที่ประธานทำ เพราะมติการสรรหากสทช.ไม่ได้เกิดจากมติที่ประชุมกรรมการกสทช.แต่เป็นการกระทำโดยประธานกสทช.เพียงท่านเดียว และแม้ว่าจะส่งหรือไม่ส่ง ประธานกสทช.ก็ยืนยันว่าการสรรหาเป็นอำนาจของประธานคนเดียวอยู่แล้ว สำหรับรายชื่อผู้สมัครเลขาธิการกสทช.จำนวน 9 คน ประกอบด้วย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล พล.อ.ดร.ธนัทเมศวร์ ภัทรณรงค์รัตน์ นายพิสิฐ บุญศรีเมือง นายปกรณี อาภาพันธ์

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 150,000
Ad Rate: 833

Section: การเงิน-ลงทุน/Digital Disruptor

วันที่: จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12389

หน้า: 21 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 33.39 Ad Value: 27,813.87

PRValue (x3): 83,441.61

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สรรหาเลขากสทช.สื่อเคเบิลวง

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ นพ.พลวรรธน
วิฑูรกลชิต นางสุรางคณา วายุภาพ
นายพีระกันต์ แก้ววงศ์ วัฒนา
นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน

ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้น ประธานกสทช.
เคยกล่าวว่า หากได้รายชื่อว่าที่เลขา
กสทช.เพียง 1 คนแล้ว จะนำเข้าเสนอ
บอร์ดกสทช.เพื่อรับทราบเท่านั้น หาก
กรรมการไม่เห็นด้วยก็ต้องให้เหตุผลว่า
ไม่เห็นด้วยเพราะอะไร เพราะประธาน
กสทช.มีอำนาจในการสรรหาเลขาธิการ
กสทช.ตามกฎหมายเฉพาะตามมาตรา
60,61 ระบุว่า ประธานมีอำนาจในการ
แต่งตั้งและปลดเลขาธิการกสทช.ได้
การเลือกเลขาธิการกสทช.ทำได้ 2 วิธีคือ คือ
เลือกเอง หรือ ให้บอร์ดเลือก

ดังนั้นเมื่อเลขาฯมีหน้าที่ทำงาน
ใกล้ชิดประธานและประธานต้อง
ดูแลสำนักงานขณะที่บอร์ดที่เหลือไม่ใช่
จึงจำเป็นต้องเลือกคนที่ทำงานกับ
ตนเองได้

● เก็บเงิน! ค่าแชร์บัญชีผู้ใช้นอกครัวเรือน

เน็ตฟลิกซ์คืนหารายได้เพิ่ม

เน็ตฟลิกซ์อุดหนุนรับมือการเติบโตที่เริ่มหดตัวลง ทั้งในแง่รายได้และฐานสมาชิกในไทย ซึ่งเป็นที่มาของการประกาศยุติการอนุญาตให้ลูกค้าแชร์บัญชีการใช้งานให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนเดียวกันรับชม โดยต้องจ่ายเพิ่มอีกเดือนละ 99 บาท หรือต้องเปิดบัญชีสมัครสมาชิกใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเมื่อวันที่ 24 พ.ค.2566 ซึ่งทางเน็ตฟลิกซ์(Netflix)ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มวีดิโอสตรีมมิงชื่อดังได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ Netflix ประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการ "การแชร์บัญชีของเน็ตฟลิกซ์" โดยยุติการอนุญาตให้ลูกค้าแชร์บัญชีการใช้งานให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนเดียวกันรับชม โดยหากต้องการแชร์รหัสข้ามครัวเรือนจะต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มอีกเดือนละ 99 บาท และได้เริ่มส่งอีเมลถึงสมาชิกในไทย ที่แชร์บัญชีเน็ตฟลิกซ์ให้กับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน เน้นย้ำว่าบัญชีเน็ตฟลิกซ์มีไว้สำหรับใช้งานในครัวเรือนเดียวกันเท่านั้น โดยผลกระทบดังกล่าวดูเหมือนว่าจะไม่ต้องการรับชมภายใต้อุปกรณ์อื่นๆ เช่น มือถือ แท็บเล็ต ไอแพด โน้ตบุ๊ก ซึ่งยังสามารถแชร์รหัสกันได้ตามปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยกระดับความเข้มงวด

ในการแชร์การใช้รหัสรับชมเน็ตฟลิกซ์ข้ามครัวเรือนในครั้งนี้ ถูกประกาศล่วงหน้ามาสักระยะ หลังการเติบโตของรายได้และยอดสมาชิกเริ่มลดลงจากตลาดในสหรัฐอเมริกามาถึงไทย แม้เน็ตฟลิกซ์จะไม่เคยเปิดเผยตัวเลขสมาชิกหรือรายได้อย่างเป็นทางการ เนื่องจากตลาดเริ่มอิ่มตัวและมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น VIU, WeTV และ iQIYI ซึ่งบุกตลาดซีรีส์ฝั่งเอเชีย ทั้งคอนเทนต์จากเกาหลีจีน ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างดีไม่แพ้กัน

จากรายงานเรื่องตลาดบริการ Over The Top (OTT) เผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ให้คำจำกัดความ OTT ว่าเป็นบริการเนื้อหาผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เข้าถึงได้ผ่านหลากหลายประเภทอุปกรณ์ ทั้งมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โดยเนื้อหาอาจเป็นทั้งข้อความ ภาพ เสียงหรือวิดีโอ สำหรับผู้ให้บริการที่เข้าข่าย OTT ได้แก่ เน็ตฟลิกซ์, อเมซอน ไพรม์ วิดีโอ (Amazon Prime Video), ยูทูป (YouTube), ไอทูนส์ (iTunes) เป็นต้น

สำนักงานกสทช.ประเมินว่า รายได้รวมของธุรกิจ OTT ในประเทศไทยปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 310 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเติบโตจากปีก่อนหน้า 31% ส่วนปี 2567 คาดว่าจะมีรายได้ที่ประมาณ 365 ล้านเหรียญหรือเติบโตจากปี 2566 ที่ราว 19% ส่วนเมื่อวัดจากจำนวนสมาชิกบริการ OTT ในประเทศไทย ปีนี้คาดว่าจะมีผู้สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานจำนวน 19 ล้านบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 16% ส่วนปี 2567 คาดว่าจะมี 21 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจากปีนี้ 10% เป็นการเติบโตที่อยู่ในช่วงขาขึ้นทั้งด้านรายได้และจำนวนสมาชิก

ขณะที่เมื่อวัดจากจำนวนผู้ใช้งานต่อจำนวนประชากรทั้งหมด (Penetration Rate) พบว่าปีนี้จำนวนสมาชิกผู้ให้บริการ OTT ในประเทศไทยมีสัดส่วนอยู่ที่ 28% ของประชากรทั้งหมด ส่วนปี 2567 จะอยู่ที่ 31% และปี 2568 คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 31.6% เป็นอัตราเติบโตที่ระดับ 16%, 10% และ 1.3% ตามลำดับ การเล็งเห็นถึงตลาดที่เริ่มอิ่มตัวและการเติบโตที่อยู่ในช่วงขาขึ้นทั้งในแง่รายได้ จำนวนผู้ใช้ และการเข้าถึงลูกค้าใหม่ จึงน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่เน็ตฟลิกซ์จำเป็นต้องเข้มงวดกับการแชร์รหัสเพื่อการเข้ารับชม โดยหวังทั้งเพิ่มรายได้และจำนวนสมาชิกใหม่ เพื่อดำรงไว้ซึ่งอัตราเติบโตให้ได้



ลุ้น ADVANC

จังหวะการเมืองยังมีความเคลื่อนไหวให้ได้เป็นข่าวรายวันเพราะขั้วรัฐบาลที่ผนึกจัดตั้งกัน ยังต้องผ่านด่านอีกหลายเงื่อนไขกว่าจะเข้าไปบริหารประเทศ ตามไทม์ไลน์น่าจะกินระยะเวลาไปจนถึงส.ค. ทำให้ระหว่างนี้เสมือน “สุญญากาศของภาครัฐ” ไปโดยปริยาย

งานด่วน-งานเร่ง ของภาคเอกชน ยิ่งยุ่งยิ่งก็ต้องเดินหน้า ยิ่ง **ดีลใหญ่-ชิงโอกาส** ในกลุ่มสื่อสารเรียกได้ว่า **จบดีล..เพียงแต่ไม่จ่ายเท่านั้น**

ดีลที่จ่อคิวรอดตัดสินให้ **ADVANC** **เสนอซื้อ 3BB** 32,420 ล้านบาท จาก JAS และ JASIF ซึ่งปัจจุบันผ่านผู้ถือหุ้น JAS ไปเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ JASIF ที่เงื่อนไขไม่ลงตัว

สถานการณ์การเงินของ **JASIF** ก็เจอ **“ซัดพีด”** กันเป็นรายเดือนพาให้ระทึก จะมีเงินมาจ่ายค่าเช่าครบไหม ยิ่งเป็นแบบนี้เรื่องพาลจะทำให้ผู้ถือหุ้นขึงไป ตามๆ กัน

นอกจากจะรอ **“เงื่อนไขใหม่-เสนอผู้ถือหุ้นแล้ว”** จะถึงคิว กสทช. เติรมเสนอ ผลการศึกษารวมกิจการ ADVANC - 3BB ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เข้าบอร์ด 31 พ.ค. นี้ให้ได้ลุ้นกันต่อ